

# จดหมายถึงบรรณาธิการ

สุชาติ ผิวงาม  
681/14 หลังสถานีรถไฟมกษสัน  
กรุงเทพมหานคร

เมื่อตอนกลางปี 2515 ผมได้ส่งเงินสมัครเป็นสมาชิกวารสารรุสมิแล ปีที่ 1 เป็นเวลา 1 ปี แต่แล้วผมได้รับวารสารรุสมิแล เพียง 2 ฉบับเท่านั้น

เมื่อวานนี้บังเอิญผมไปพบวารสาร รุสมิแล วางขายที่ร้านขายหนังสือของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ซื้อติดมือมา 1 เล่ม รู้สึกใจว้าววารสารรุสมิแลที่ยังออกมาถึงปีที่ 3 แต่ที่รู้สึกเสียใจว่า ผมยังไม่ได้อ่านทุกเล่ม จึงใคร่ขอเรียนถามว่า วารสารรุสมิแล นอกจากฉบับที่ผมมีแล้ว คือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2, และ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 นอกจากนั้นแล้วยังมีเหลืออยู่บ้างหรือไม่ และผมจะขอซื้อทั้งหมดจะเป็นเงินเท่าใดอีกประการหนึ่ง ถ้าผมพอจะขอสมัคร เป็นสมาชิกวารสารรุสมิแล โดยให้ส่งถึงผมทางไปรษณีย์จะได้หรือไม่ กรุณาตอบให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



รุสมิแลฉบับที่ผมนยังไม่ได้รับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการส่งถึงคุณเร็ว ๆ นี้ โดยไม่คิดเงินย้อนหลัง และขอโทษด้วยคืออาจไม่ครบทุกฉบับ เพราะในช่วงปีที่ 2 บางฉบับเราหยุดชะงักไปบ้าง เนื่องจากระบบกลไกบางอย่างติดขัด สำหรับฉบับ ปีที่ 3 จะส่งถึงคุณทางไปรษณีย์เป็นประจำ หวังว่าคุณสุชาติคงยินดีเป็นสมาชิกตลอดไป.

ศิริจิตร เวชโพธิ์กลาง  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
กรุงเทพมหานคร

ดิฉันได้รับหนังสือ "รุสมิแล" เรียบร้อยแล้ว ด้วยความชอบคนยิ่ง และได้จัดตั้งเงินจำนวน 28 บาท สำหรับเป็นค่าสมาชิกเป็นเวลา 1 ปี ไปให้แล้ว เนื่องจากดิฉันเพิ่งจะเป็นนักศึกษาใหม่ของรามคำแหง คณะใด ๆ มั่นใจว่าวันววยใจไปหมดทุกอย่าง เพราะนักศึกษาใหม่ประการหนึ่ง และยังมีโอกาสเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้สักครั้ง จึงไม่ทราบว่าทางห้องสมุดของ ม.ร. จะมียังหนังสือเกี่ยวกับพวกวารสารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไว้บ้างหรือไม่เล่า ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะมียัง

แต่อย่างไรเสียดิฉันรู้สึกยินดีมาก ที่มีโอกาสได้อ่าน "รุสมิแล" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเพิ่งจะมีโอกาสครั้งแรก ขอชมว่าเนื้อหาสาระดีมากค่ะ โดยเฉพาะบทความของ อาจารย์ ไสว เลี่ยมแก้ว ดิฉันอ่านแล้วพอใจมาก ไม่ทราบเช่นกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้น หรืออาจเป็นว่าคิดใจในเรื่องของ "ปรัชญากับการศึกษา" ก็อาจเป็นได้ ดิฉันจึงสนใจอ่านเรื่องที่ท่านเขียนก่อนเป็นพิเศษ คือว่าในหลักสูตรการเรียนของดิฉัน มีวิชาปรัชญาอยู่ด้วย เริ่มเรียนไปบ้างแล้วแต่ไม่ใคร่เข้าใจนัก เมื่อได้มาอ่านเรื่อง "ปรัชญากับการศึกษา" จึงมีความกระตือรือร้นมากขึ้น และเข้าใจมากกว่าเดิม

เรื่องอื่นๆ ก็ให้ประสบการณ์ในการอ่านดีมาก ค่ะคือให้ความรู้ การจัดทำรูปเล่มทำได้ดีจริงๆ หวังว่า "รุสมิแล" คงจะก้าวหน้าและได้รับความนิยมนิยมยิ่งขึ้นค่ะ



ขอขอบคุณสำหรับคำชม "เรื่องปรัชญากับการศึกษา" เห็นอาจารย์ไสวทรงนิยมนิพนธ์เชียวครับ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้กำลังใจต่อผู้จัดทำ และหวังว่าการเรียนของคุณขณะนี้น่าจะวันววยใจได้แล้ว